



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'สภาเกษตรกร' ดันนาต้นแบบลดต้นทุน	กรุงเทพธุรกิจ
2. 'อบจ.ระยอง' จัดเทศกาลผลไม้ของดีเมืองแกลง	เดลินิวส์
3. กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งชวนเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงทะเบียน ปี 65 เพื่อ...	ไทยโพสต์
4. อีสานเกษตรเวย์ส่งผลไม้ทางรถไฟลาว-จีน	แนวหน้า
5. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำ...	แนวหน้า
6. สภาเกษตรกรจับมือ ทำ1จังหวัด1ต้นแบบ ช่วยลดต้นทุนผลิต หนุนทำนาให้ยั่งยืน	แนวหน้า
7. 'พาณิชย์' ลุยร้อยเอ็ดชี้ช่องใช้FTAบุกตลาดต่างประเทศ	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ข้าวรอบอาณาจักร: ชวนซื้อผลไม้ช่วยเกษตรกร	ไทยรัฐ
9. การขยายชวนขึ้นทะเบียนสวน รับประโยชน์กองทุนพัฒนายาง	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. นครพนมเตือนระวังแมลงดำหนามมะพร้าว	เดลินิวส์
12. ดันโคเนื้อขอนแก่นสู่มาตรฐานสากล	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# 'สภาเกษตรกร'ดันนาต้นแบบลดต้นทุน

**กรุงเทพธุรกิจ ● “สภาเกษตรกร”** เล็ง  
เสนอนายก หนุณ “จับมือทำนา 1 จังหวัด  
1 ต้นแบบ” ถ่ายทอดแนวทางลดต้นทุน  
หลังปุ๋ยขึ้นราคากว่า 200%

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
เปิดเผยว่า จากการหารือชาวนาไทย 4 ภาค  
ร่วมกับ ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก  
เพื่อรวบรวมแล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืนและ  
ครบวงจร พบว่าชาวนาจะประสบปัญหาหลัก  
คือ ต้นทุนการผลิตที่สูงมากโดยเฉพาะ  
เรื่องปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นกว่า 200% รวมทั้ง  
เรื่องสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และ  
น้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งหมดเป็นปัจจัยการผลิตหลัก  
ที่ชาวนาต้องใช้ ซึ่งปัจจุบันชาวนามีต้นทุน  
การผลิต 2,000 - 6,000 บาทต่อไร่  
แล้วแต่พื้นที่ โดยค่าเฉลี่ยของ **สำนักงาน**  
**เศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)** อยู่ที่

4,000 บาทต่อไร่ ดังนั้นสภาเกษตรกรฯ  
จะนำชาวนาที่ประสบความสำเร็จกับ  
การลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  
ด้วยวิธีการ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ”  
เพื่อเป็น การกระตุ้นและนำร่อง  
การขับเคลื่อนให้ชาวนาส่วนใหญ่ของ  
ประเทศได้ก้าวข้ามปัญหาเรื่องต้นทุน  
การผลิตที่สูงไปให้ได้

“เรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเกษตรกร  
ชาวนา มีความจำเป็นต้องปรับตัวภายใต้  
สถานการณ์ที่ภาครัฐพยายามควบคุม  
ราคาปัจจัยการผลิตแต่ไม่สามารถทำได้  
ดังนั้น การจับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ  
โดยมีเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ  
มาถ่ายทอดประสบการณ์จะทำให้ชาวนา  
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลดต้นทุน  
ได้จริง

สภาเกษตรกรแห่งชาติจะนำไป  
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ  
กรมการข้าว เพื่อร่วมกันดำเนินการต่อไป

รวมทั้งสภาเกษตรกร จะนำเสนอ  
ขอความเห็นชอบในการประชุมสภาเกษตรกร  
แห่งชาติ เดือนมิ.ย. 2565 เพื่อจัดทำเป็น  
ข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการเพื่อ  
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) ต่อไป

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดี  
กรมการข้าว กล่าวว่า ต้นทุนการผลิตข้าว  
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งภายในและ  
ปัจจัยภายนอก โดยกรมการข้าวมีส่วนที่  
รับผิดชอบและดูแลในเรื่องต้นทุนการผลิต  
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาพันธุ์ข้าว  
ซึ่งได้พัฒนาข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตสูง  
มีคุณภาพดี ด้านทานโรคและแมลง  
ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  
และสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้  
ในทุกนิเวศการผลิต อีกทั้งยังพัฒนาพันธุ์  
เพื่อความมั่นคงเพื่ออุตสาหกรรม  
อาหารสัตว์ ในการที่จะลดต้นทุน  
การผลิต



## 'อบจ.ระยอง' จัดเทศกาลผลไม้ของดีเมืองแกลง กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสร้างรายได้ให้เกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านกาแฟอินทนิล ปีม่น้ำมันบางจาก ได้ปิโตรเลียม ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานแถลงข่าวเทศกาลผลไม้และของดีเมืองแกลง ประจำปี 2565 โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง นายสันต์ชัย ตั้งสวนิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสมพงษ์ บัวแก้ว เกษตรอำเภอแกลง นายประยุทธ พานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมโดยภายในงานได้มีการจัดตกแต่งผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน เป็นต้น ทำให้บรรยากาศในงานมีกลิ่นผลไม้ดลอบอบอวลหอมหวานสดใหม่ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของดีเมืองแกลง

นายปิยะ กล่าวว่า อบจ.ระยองได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2565” ปีที่ 40 ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค. 65 ณ ตลาดกลางผลไม้เสียดิ ปีม่น้ำมันบางจาก ได้ปิโตรเลียม เพื่อเผยแพร่ชื่อ

เสียงแห่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของ อ.แกลง เพิ่มศักยภาพทางการจำหน่ายผลไม้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและเป็นกิจกรรมที่ชาว อ.แกลง ทั้งภาครัฐราชการ ภาคเอกชน ได้ทำร่วมกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

นายก อบจ.ระยอง กล่าวเสริมอีกว่า ใน วันที่ 14 พ.ค. 65 ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธาน พิธี วันเปิดงานยังมีขบวนนางรำกลุ่มสตรี อ.แกลง การประกวดผลไม้ การแสดงศิลป

วัฒนธรรม กิจกรรมประกวดธิดาชาวสวน ซึ่งมีรางวัลมากมาย ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมชมและจัดซื้อผลไม้ในราคาถูกสดใหม่จากชาวสวน โดยตรง คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ จ.ระยอง หลายล้านบาทและยังกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวให้จังหวัดอีกมากมาย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาพักผ่อนริมทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ที่มีชายหาดยาวหลายกิโลเมตรหาดทรายขาวสะอาดน้ำใส ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.แกลง ด้วยเช่นกัน.

## กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งชวนเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงทะเบียน ปี 65 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตามที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตร ในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป ทั้งภาครัฐ เอกชน วางเป้าหมายไว้จำนวน 6.2 ล้านครัวเรือน

“โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ได้มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 2,213,834 ครัวเรือน 5,336,494 แปลง เนื้อที่

เพาะปลูก 35,463,567.66 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.71 พร้อมกันนี้ ขอเน้นย้ำแก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวหรือพืชอื่น ได้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเอง โดยในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงาน



เกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เร่งรุดดำเนินการ และให้เข้มไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม” นายเข้มแข็ง กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึง

เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถ “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร” ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้ และครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนดพร้อมกันนี้ เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

“ขณะที่เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือแจ้งการเพาะปลูก Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้ด้วยตนเอง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



## อีสานเกษตรเวย์ส่งผลไม้ทางรถไฟลาว-จีน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ ฟรุ๊ตบอร์ด กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จในการส่งออกทุเรียนไทยล็อตใหญ่ที่สุด 500 ตัน 27 ตู้คอนเทนเนอร์ของฤดูกาลผลิตผลไม้ ปี 2565 ที่ขนส่งด้วยรถไฟลาว-จีน ตามนโยบายอีสานเกษตรเวย์ และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งผลไม้ไทยด้วยระบบราง ภายใต้พิธีการนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทย-ลาว และจีน หลังจากทดสอบการส่งออกทุเรียน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ และมะพร้าวน้ำหนัก 1 ตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อ

ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากนั้นจะขยายไปสู่ การขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น มังคุด ลำไย ข้าว ยางพารา มะม่วง เป็นต้น ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ฟรุ๊ตบอร์ด เปิดเผยว่า ทุเรียนล็อตใหญ่ ลอตแรกมาจาก จ.จันทบุรี 27 ตู้ ซึ่งเป็นการขนส่งระบบผสมผสาน “ราง-รถ” โดยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์รุ่นใหม่ บรรทุกทุเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบโรคพืช ไม่มีทุเรียนอ่อน และปลอดการปนเปื้อนไวรัสโควิด-19 เดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ไม่ถ่ายตู้ ที่ท่าบกท่านาแล้ง ก่อนลำเลียงไปขึ้นแคร่รถไฟที่สถานีเวียงจันทน์ได้ แล้วเดินทาง

ไปยังสถานีรถไฟนาเดยในแขวงหลวงน้ำทา ก่อนยกขึ้นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ เดินทางไปด่านบ่อเต็น ข้ามพรมแดน “ลาว-จีน” ไปตรวจโรคพืชและโควิดที่ด่านโมฮ่าน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทั้งนี้ การขนส่งทุเรียนภายใต้พิธีการ ไทย-จีน ล็อตนี้ใช้เวลาเพียงวันครึ่ง นับแต่ออกจากสถานีเวียงจันทน์ได้ผ่านพิธีการสินค้าผ่านแดนจนถึงด่านโมฮ่าน ระยะเวลาได้เร็วกว่าเดิมเกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับการทดสอบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเจรจาความร่วมมือกับนายจันทอน สิทธิชัย ประธานกลุ่มบริษัทท่าบกท่านาแล้ง และบริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ก และ สถานีเวียงจันทน์ได้ ของการรถไฟลาวฯ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: ไร่ดี/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14984

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 197.42 Ad Value: 315,872

PRValue (x3): 947,616

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญพืชพันธุ์...

## พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวและอาชีพเกษตรกรรม



งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

**งาน**พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้น การทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีให้จัดขึ้นในวันนั้น โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ **พระราชพิธีพืชมงคล** อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง กับ**พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ** (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเรื่อยมางานแรกนาขวัญมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้น จนกระทั่งถึงรัชสมัยของ **พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว** รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า **“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”** การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระทำเต็มรูปแบบประเพณีครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2479 แล้วว่างเว้นไปจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชพิธีขึ้นใหม่ และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชพิธีอันดีงาม มีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: ไร่ดี/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14984

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 197.42 Ad Value: 315,872

PRValue (x3): 947,616

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญพืชพันธุ์...



ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา



เทพีคู่หาบทอง ณัฐชยา ครีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



เทพีคู่หาบทอง อาทิตยาทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร



เทพีคู่หาบทองเงิน กันยารัตน์ เศวตนันท์กุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เทพีคู่หาบทองเงิน ชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์



ของเกษตรกรไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปี สืบมามิได้ขาด

โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ ได้กำหนดให้วันพืชมงคลที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัตถนะ หรือ ปุพพัตถนะ หรือ ปุพพัตถนชาติ ส่วนพืชอื่นๆ ที่เป็นอาหาร เรียกว่า อปรัตถน หรือ อปรัตถนชาติ หมายถึงพืชจำพวกถั่ว งา เป็นต้น ถ้าเรียกรวมทั้งสองอย่างเรียกว่า ปุพพัตถนปรัตถนชาติ ที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด ปุพพัตถนปรัตถนชาติ ที่นำเข้าพิธีพืชมงคลนั้น เป็น

ข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ รวม 40 อย่าง แต่ละเอียดบรรจุถุงผ้าขาวกับเปลือกมันต่างๆ

สำหรับในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในแต่ละปีได้มีการกำหนดว่า ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา และผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและหาบทองเงินนั้น จะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทพีในแต่ละปี ซึ่งจะดูที่ความเหมาะสมต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เป็นทางการ คือ พิจารณาคัดเลือกจากบรรดาศาตราชาการหญิงโสดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ที่ไม่เป็นทางการ คือ อายุพอสมควร สุขภาพดี ส่วนสูงพอเหมาะหรือสูงใกล้เคียงกัน



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14984

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 197.42 Ad Value: 315,872

PRValue (x3): 947,616

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญพืชพันธุ์...



## ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี ๒๕๖๕  
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย  
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙



ท่านที่ประสงค์จะรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  
<https://rice.moac.go.th/>



เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำหรับพระโคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีฯ นั้น กรมตรวจและสหกรณ์ได้มอบหมาย ให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ จะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกัน ผิวสวย ขนเป็นมัน กิริยามารยาทเรียบร้อย ผิวกาย สอนง่ายไม่ดุร้าย เขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากัน

ตาแจ่มใส หูไม่มีตำหนิ หางยาวสวยงามดี มีขวัญหน้า ขวัญหัดดอกไม้ซ้ายขวา และขวัญหลังถูกต้อง มีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรง มองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยม

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ กรมปศุสัตว์ ได้ทำการคัดเลือกพระโค เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2 คู่ เป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ คือ พระโคพ มีความสูง 165 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 225 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 214 เซนติเมตร อายุ 10 ปี พระโคเพียง มีความสูง 169 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 238 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 209 เซนติเมตร

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: ไร่ดี/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14984

Col.Inch: 197.42 Ad Value: 315,872

หน้า: 19(กลาง)

PRValue (x3): 947,616

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญพืชพันธุ์...

อายุ 10 ปี พระโคสำรอง 1 คู่ คือ พระโคเพิ่มและพระโคพูล ซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน มีสีผิวขาวอมชมพู ขนสีขาวสะอาด ทั้งลำตัวไม่มีจุดดำหรือสีอื่นบนลำตัว เขามีสีขาว เป็นลำเทียน เขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงาม ดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อน ขนดาสีชมพู บริเวณงมูกขาว กับสีขาว ขนหางเป็นพวง สีขาวยาว ลำตัวช่วงขาหลังและก้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง เวลาเดินและเดินส่ง

โดย สมชาย คำทะมึน ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคหมอบให้กรมปศุสัตว์นำนมแม่เลี้ยง ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนายอาคม วิฒนากุล บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียง หมอบให้กรมปศุสัตว์นำนมแม่เลี้ยง ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนพันธุ์ข้าวที่นำมาประกอบในงานพระราชพิธีฯ ซึ่งประชาชนทุกเพศทุกวัยมักเดินทางมายังลานแรกนาท้องสนามหลวงโดยมีความมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลโดยนับตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้มาจากแปลงนาในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนาในปีก่อนหน้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสำหรับไว้ใช้ในงานพระราชพิธีฯ โดยเฉพาะ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าในพระราชพิธี มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม ประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม, ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง, กข 43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, กข 6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูง และทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล, กข 87 เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่ม ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกใน

พื้นที่นาชลประทานภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง, กข 85 เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงถึง 862 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ข้าวดังกล่าว ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธี และจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่างๆ สำหรับใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล ในการประกอบอาชีพตามพระราชประสงค์ และเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมด กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูการปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5613794 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน **นักรุกิตดี ของทิพย์** อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6 พันธุ์ จำนวน 1,728 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย 1.ข้าวดอกมะลิ 105, 2.ปทุมธานี 1, 3.กข43, 4.กข6, 5.กข87 และ 6. กข 85 โดยพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 6 พันธุ์ จะถูกนำไปหว่านในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระยาแรกนาหว่านข้าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกรมการข้าวได้เตรียมพันธุ์ข้าวทั้ง 6 พันธุ์ นำไปบรรจุของพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

## สภาเกษตรกรฯจับมือ ทำ1จังหวัด1ต้นแบบ ช่วยลดต้นทุนผลิต หนุนทำนาให้ยั่งยืน

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ได้จัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค โดยมีชาวนา ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมแล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืนและครบวงจร ซึ่งทั้ง 4 เวทีที่พี่น้องชาวนาประสบปัญหาหลักเรื่องเดียวกัน คือต้นทุนการผลิตที่สูงมาก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นไปถึงกว่า 200% สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 บาทต่อไร่ แต่ก็

มีชาวนาที่ใช้ต้นทุนการผลิตแค่ประมาณ 2,000 กว่าบาท หรือใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคือถึง 6,000 กว่าบาทต่อไร่ จึงนำชาวนาที่ประสบความสำเร็จกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ” เพื่อเป็นการกระตุ้นและนำร่องการขับเคลื่อนให้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศ

สำหรับเรื่องใหญ่ที่สุดคือชาวนามีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่ภาครัฐพยายามควบคุมราคาปัจจัยการผลิต แต่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรฯ ให้แนวทางว่า บันไดก้าวแรกคือ พี่น้องชาวนาต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นทางรอด จึงนำมาสู่แนวคิดจับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ ด้วยสภาเกษตรกรฯ มีชาวนาที่เป็นต้นแบบประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรื่องการทำนาในพื้นที่ของตน และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สู่พี่น้องชาวนาผู้ร่วมอาชีพได้ ซึ่งสภาเกษตรกรฯ จะนำไปหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนาต่อไป

## 'พาณิชย์' ลุยร้อยเอ็ด ชี้ช่องใช้FTAบุกตลาดต่างประเทศ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ได้นำคณะผู้บริหารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินนโยบาย "การประกันรายได้เกษตรกร" ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีราคาดี โดยเฉพาะสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อหาตลาดรองรับสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ และนโยบาย "การหาตลาดใหม่" จากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)

โดยได้หารือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหม้อ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ในรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าข้าวหอมมะลิ และมีการนำนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดสินค้าข้าว เพื่อสร้างมูลค่า

ให้สินค้า และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินทรีย์ การแปรรูปข้าวเพื่อทำเครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิ และครีมผงข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นครีมเทียมลงในเครื่องดื่ม

นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังทำ OEM ผลิตสินค้าข้าวไปขายให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด และพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP และ ออ. ทั้งการผลิตและการแปรรูป ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรที่ต้องการยกระดับสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคใหม่

"กระทรวงพร้อมสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางการขาย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการส่งออกและการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลินทรีย์ และสินค้านวัตกรรมข้าวของร้อยเอ็ด ให้วางขายได้ทั่วประเทศและส่งออกได้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางขายบนตลาดออนไลน์" นายสินิตย์ กล่าว

## ชาวรอบอาณาจักร

### ● ชวนซื้อผลไม้ช่วยเกษตรกร

สิงห์บุรี-นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผวจ. สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ภายใต้ งาน "พาณิชย์ Fruit Festival 2022" ระหว่าง วันที่ 2-8 พ.ค.65 ณ บริเวณไชยแสงมาร์เก็ต ห้างไชยแสงดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เป็นการจำหน่ายผลไม้ ของเกษตรกรในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมีสินค้า อาทิทุเรียน มะม่วง สับปะรด และลองกอง เป็นต้น.

## การขยายชนชั้นทะเบียนสวน รับประโยชน์กองทุนพัฒนายาง

นายดิษฐเดช วัฒนภาพร ผอ.ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กยท.เปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ได้ ทั้งเกษตรกรที่สวนยางมีเอกสารสิทธิ และเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลปลูกยางกับ กยท.ก็สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตราที่ระบุใน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2558 อาทิ การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รวมไปถึงการรับความช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล เช่น โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางรายใหม่ กำหนดไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนได้ที่ กยท.จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ หรือที่ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กยท. สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ กทม. ได้ในวันและเวลาราชการ

เกษตรวันนี้.....● ขณะนี้ได้ผ่าน เป็นหลัก หมั่นตรวจสอบความมั่นคงของ  
พื้นที่ช่วงเวลาในการบริหารจัดการน้ำฤดู อาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่าง  
แล้งไปแล้วและเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน พบว่า เต็มศักยภาพ.....● หากมีการปรับปรุง  
ทั้งประเทศมีการใช้น้ำเกินแผน หรือซ่อมแซมให้เร่งดำเนินการให้  
เพียงเล็กน้อย “ประพิศ แล้วเสร็จพร้อมจัดทำแผน  
จันทร์มา” อธิบดีกรม เฉลิมเขตเพื่อรับมือหาก  
ชลประทาน กำชับให้ เกิดสถานการณ์น้ำหลาก  
โครงการชลประทานทั่ว จัดเตรียมเครื่องจักร  
ประเทศดำเนินการตาม เครื่องมือรวมทั้งระบบ  
มาตรการรับมือฤดูฝนปี สื่อสารสำรองให้พร้อมใช้  
2565 ที่ กรม.เห็นชอบ งานได้ทันที...ที่สำคัญให้  
ทั้ง 13 มาตรการอย่าง รายงานสถานการณ์น้ำและ  
เคร่งครัดพร้อมติดตามสภาพ แนวทางในการบริหารจัดการ  
อากาศและสถานการณ์น้ำทำ ในพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน  
อย่างใกล้ชิด.....● โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำ ฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากร  
ที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากให้บริหาร น้ำจังหวัดได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อ  
จัดการน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและ ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทิศทาง  
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึง เดียวกันและสามารถแจ้งเตือนประชาชน  
ปริมาณ เวลา ผลกระทบความมั่นคงของ ได้อย่างทันท่วงที่.....●  
อาคารชลประทาน และระเบียบกฎหมาย



## เกษตร วันนี้

นายทะเล่าปลี

น.ส.กัญญา อภินันทธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เตือนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวให้ระวังแมลงดำหนามมะพร้าว เนื่องจากบางพื้นที่พบการเข้าทำลาย จึงขอแจ้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจต้นมะพร้าวและเฝ้าระวังการระบาดของโรคเมื่อเริ่มพบใบมะพร้าวแห้งเหี่ยวสีน้ำตาลให้เตรียมการป้องกันหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อหาทางควบคุมป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ลักษณะการทำลายตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อนที่สุดของมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ โดยซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่ และจะย้ายไปกินใบอ่อนอีกใบหลังจากที่ใบเดิมคลี่ออก ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต เมื่อมีการทำลายรุนแรงหลาย ๆ ใบในแต่ละต้นจะมองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ซึ่งชาวสวนมะพร้าว เรียกว่า “โรคหัวหงอก” ระยะตัวหนอนสำคัญที่สุด เพราะทำลายได้รุนแรงกว่าตัวเต็มวัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี

## นครพนมเตือนระวังแมลงดำหนามมะพร้าว



อากาศแห้งแล้งและขาดน้ำ

การแพร่ระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูสำคัญของพืชตระกูลปาล์มพบระบาดรุนแรงในมะพร้าว ทำให้ผลผลิตมะพร้าวไม่มีคุณภาพและมีปริมาณลดลง นอกจากนี้ ยังให้ทัศนียภาพที่งดงามของแหล่งท่องเที่ยวขาดความสวยงามเนื่องจากมะพร้าวเป็นโรคหัวหงอก แมลงดำหนามมะพร้าวระบาดทำลายยอดมะพร้าวทั้งต้นเล็กและต้นสูงที่ให้ผลผลิตแล้วมักพบทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยในยอดเดียวกันเป็น

จำนวนมากและในมะพร้าวที่ให้ผลแล้วจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก วิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไว้หนอน และตัวเต็มวัยไปทำลาย ใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แมลงหางหนีบ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว และเชื้อเมตาไรเซียม แมลงหางหนีบกินไข่ หนอนและดักแด้ ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 200 ตัว ต่อไร่ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26506

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 33.95

Ad Value: 61,110

PRValue (x3): 183,330

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นครพนมเตือนระวังแมลงดำหนามมะพร้าว

(Asecodeshipinarum) ช่วยทำลาย  
หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว พดุดังการ  
การเข้าทำลายของแตนเบียน เกิดจากเพศ  
เมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะใช้อวัยวะวางไข่แทง  
เข้าไปในลำตัวของหนอนแมลงดำหนาม  
มะพร้าว หนอนแตนเบียนที่เกิดขึ้นภายใน  
ตัวแมลงดำหนามมะพร้าวที่ก่อกองเป็นไข่  
คูดกินของเหลว แล้วเข้าทำลายตัวแมลง  
ในที่สุด ระยะการเจริญหนอนแมลงดำ  
หนามมะพร้าวถูกแตนเบียนทำลาย เติบโต  
ตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 17-20  
วัน ปลอ่ยแตนเบียนอะซิโคเคส อัตรา 5  
กก./ไร่ การใช้สารเคมี ใช้สารเคมีที่มี  
อันตรายน้อยและสลายตัวเร็ว เช่น การ์  
บาริล (เซฟวิน 85% wp) อัตรา 30 กรัม  
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงเพาะกล้าพืช  
ตระกูลปาล์ม ก่อนการเคลื่อนย้ายจากแหล่ง  
ที่มีการระบาดทุกครั้ง สามารถสอบถามราย  
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตร  
อำเภอโกลิบ้าน หรือสำนักงานเกษตร  
จังหวัดนครพนม.



## ดันโคเนื้อขอนแก่นสู่มาตรฐานสากล

นายปรีชา พันธินกุล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวจากที่ประเทศจีนให้โควตานำเข้าโคมีชีวิตจาก สปป.ลาว 500,000 ตัวต่อปี และ สปป.ลาว ก็มีนำเข้าจากประเทศไทย ประมาณ 60% จึงถือเป็นโอกาสดีของอุตสาหกรรมเนื้อโคไทยในอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการส่งออกและความรู้เรื่องการเลี้ยงโค ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ให้มีมูลค่าสูง โดยการพัฒนาภาคการเกษตรให้ เป็น Smart Farmer หอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการผลักดันเศรษฐกิจด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ โคนเนื้อ ซึ่งมีศักยภาพในด้านธุรกิจสูง ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ยา และสายพันธุ์ ไปกลางน้ำ คือ การเลี้ยงแม่โค ลูกโค และนำเข้าโรงขุนให้ได้คุณภาพ จนถึงปลายน้ำ คือ ความต้องการของผู้ซื้อ ทั้งผู้บริโภค ร้านอาหารภัตตาคาร ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ซึ่งล้วนต้องการสินค้า อาหาร ที่มีคุณภาพดี และยังมีโอกาสถึงตลาดต่างประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม และ จีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่รองรับการผลิตได้ทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้สำเร็จ คือ ความรู้ นวัตกรรม ในการเพาะเลี้ยงและดูแล ซึ่งภาครัฐและภาควิชาการจะต้องมีความพร้อมสูง ทั้งการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะช่วงที่เลี้ยง ซึ่งเกษตรกรจะยังไม่มียาขายได้ การหาตลาดรองรับไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากทำงานประสานความร่วมมือกัน ก็จะประกันความสำเร็จ”

ด้าน นายเชิดศักดิ์ พิสวาด

ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ สุวพัชร ฟาร์ม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น กล่าว ว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้พยายามทุ่มเทในการพัฒนาเนื้อในช่วงต้นน้ำ นั่นคือ การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ เพราะเราเห็นว่าการเลี้ยงโคเนื้อในช่วงต้นน้ำยังมีช่องว่างและโอกาส



อีกทั้งหลาย ๆ คน ยังมองว่าการเลี้ยงโคเนื้อในช่วงต้นน้ำค่อนข้างใช้เวลานาน 'ไม่คุ้มค่าต่อการรอคอย แต่เรามองสวนทางกับคนอื่น คือ ยังไม่มีคนทำ พอเรามาทำมันก็กลายเป็นโอกาส หากทำสำเร็จที่นี้ก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อในช่วงต้นน้ำที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุด และกลายเป็นพื้นฐานให้กับคนอื่น ๆ ที่ไปเลี้ยงกลางน้ำหรือปลายน้ำได้ เพราะทุกวันนี้ตลาดโคเนื้อยังเต็มไปด้วยโอกาส แต่ยังมีปัจจัยและอุปสรรคค่อนข้างมาก เช่น เราจะทำอย่างไรให้เนื้อโคมีคุณภาพที่นิ่ง มีปริมาณที่เพียงพอ และสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง สามารถสร้างมูลค่าจากการเลี้ยงวัวให้มี ความแตกต่างขึ้นมาให้ได้ ถ้าเราสร้างการ

เปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงวัวให้ตอบโจทย์ตลาดโคเนื้อในบ้านเราได้ เชื่อว่าบ้านเราจะหนีไม่ไกลคำว่าอุตสาหกรรมโคเนื้อได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ถูกทาง เพราะการเลี้ยงวัวเนื้อสามารถเป็นอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ได้ เนื่องจาก การเลี้ยงโคเนื้ออันมีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพียงแต่ที่เราจะต้องเลี้ยงวัวที่มีคุณภาพที่ดีพอ และเพียงพอสำหรับความต้องการของตลาด โดยเป้าหมายของฟาร์มฯ คือ อยากเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นความหวังให้กับเกษตรกร อย่างน้อยก็ได้เป็นแหล่งผลิตโคเนื้อ

หรืออุตสาหกรรมโคเนื้อให้กับภาคอีสาน เพราะเราอยากส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“เพื่อเป็นการผลักดันและพัฒนาโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้การเป็นอุตสาหกรรมโคเนื้อที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่าง



ประเทศ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้มีกำหนดแผนในการพัฒนาในระยะสั้น ได้แก่ การจัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ ให้เข้าใจและรับรู้ถึงความร่วมมือ การสนับสนุน และเตรียมความพร้อมผู้การผลิต การจัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจและการตลาดของโคเนื้อ เพื่อให้เห็นยุทธศาสตร์ชัดเจน และได้รับความร่วมมือในวงกว้าง การจัดงานนิมเนื้อโคไทย ให้คนได้รับรู้ถึงคุณภาพ และได้สัมผัสด้วยตนเอง โดยจัดงานเทศกาลอาหารร่วมกับร้านอาหารในขอนแก่น การรวบรวมแหล่งผลิตและจำหน่าย เป็นทำเนียบเผยแพร่ และมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน และจัดกิจกรรมหาคู่ค้ากับตลาดต่างประเทศ เบื้องต้น คือ เวียดนาม หนานหนิง พูเจี้ยน ที่จังหวัดขอนแก่นมีพันธะเมืองคู่ไว้”

ก๋อสิทธ์ กองโณม ราชงาน